

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ



Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huấn luyện năm 2017.

Thượng tá Bùi Đức Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy



Ngoài đột phá vào công tác xây dựng nền chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, Ban CHQS huyện Thái Thụy còn tập trung làm tốt công tác dân vận, nổi bật là tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã ủng hộ địa phương gần 50 triệu đồng và huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhờ những việc làm trên góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Thượng úy Trần Xuân Hiến, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh



Tuổi trẻ LLVT tỉnh hôm nay nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương, của LLVT tỉnh. Truyền thống ấy là sự kết tinh của lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm, sự phấn đấu, cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh. Kế tục truyền thống đó, thế hệ trẻ chúng tôi nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Ban CHQS thành phố Thái Bình



Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, theo tôi các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường công tác quản lý chính trị, tư tưởng trong đơn vị. Tôi cho rằng, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong thực hiện là hết sức cần thiết, tùy đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị để lựa chọn cách làm hiệu quả. Ngoài ra, từng đơn vị cần bám sát các nội dung thực hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết khâu yếu, việc khó, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

tạo nơi ở, làm việc. Điển hình là Ban CHQS huyện Đông Hưng, Trường Quân sự tỉnh, Ban CHQS thành phố Thái Bình...

Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, LLVT tỉnh đã có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Với mô hình "Hôm tiết kiệm làm theo lời Bác", trong 3 năm LLVT tỉnh đã quyên góp, tiết kiệm hơn 800 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các mô hình: "Vườn rau tăng gia làm theo lời Bác" của Phòng Kỹ thuật; mô hình "Tăng gia, chăn nuôi giỏi" của Phòng Tham mưu; mô hình "3 xây, 2 chống, 1 đẩy mạnh" của Phòng Chính trị đã góp phần xây dựng tổ chức đảng quân đội trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện... Cùng với xây dựng các mô hình, LLVT tỉnh còn đẩy mạnh phong trào "Rèn đức, rèn sức, luyện tài, hội thi, hội thao giành thứ hạng cao" đã khích lệ động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh hằng say phấn đấu, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ đã lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, là cơ hội tốt để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về phẩm chất truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.

Trên cơ sở 4 nội dung chủ yếu của cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy các cấp hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, đăng ký phân đấu học tập, rèn luyện, tập trung đột phá vào việc khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đặc biệt, các đơn vị thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa", gắn với thực hiện "nói đi đôi với làm" nhằm nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Hàng năm, có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, gần 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nét mới trong việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đó là sau giờ học, các thể, cá nhân đều xây dựng chương trình, kế hoạch, viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách của từng cá nhân. Nhiều đơn vị đã phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm hội họp không cần thiết, quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ và cải

CỰU CHIẾN BINH XÃ PHƯƠNG CÔNG Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa



Tiết học ngoại khóa của cô và trò Trường Tiểu học Phương Công.

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Phương Công (Tiền Hải) có nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, chủ quyền biển, đảo, trong đó nổi bật nhất là xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa tại Trường Tiểu học xã Phương Công.

Chúng tôi về thăm Trường Tiểu học xã Phương Công đứng lúc Hội CCB phối hợp với nhà trường tổ chức tiết học ngoại khóa nói chuyện về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho các em học sinh lớp 4A. Thật cảm động khi cô và trò nhà trường quây quần bên

cột mốc chủ quyền Trường Sa nghe Chủ tịch Hội CCB xã kể về sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông đấu tranh chống giặc ngoại xâm giải phóng đất nước, giữ gìn chủ quyền biển, đảo quê hương. Qua những câu chuyện đã khơi dậy tinh thần yêu nước, tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, từ đó bằng việc nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để khi lớn lên sẽ góp một phần công sức xây dựng Tổ quốc, quê hương. Cô giáo Bùi Thị Vui, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Công cho biết: Nhà trường thường xuyên tổ chức tiết học ngoại khóa về chủ quyền

biển, đảo cho các em học sinh. Trước kia khi chưa có mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa, khi truyền tải cho học sinh về chủ quyền biển, đảo nhà trường đều mượn máy chiếu, giáo cụ, rất khó trong việc chủ động giảng dạy. Nhưng giờ đây, những trang giáo án của thầy cô giáo càng được bổ sung sinh động thêm khi có mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa để những tiết học thú vị, hấp dẫn và thiết thực hơn. Ông Nguyễn Tiến Nhân, Chủ tịch Hội CCB xã Phương Công cho các em học sinh từ bậc tiểu học về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Hội CCB đã xây dựng mô

hình cột mốc chủ quyền Trường Sa tại khuôn viên nhà trường. Mô hình được xây dựng từ năm 2014 với kinh phí gần 14 triệu đồng, do 246 hội viên CCB xã đảm nhiệm. Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa với dòng chữ Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam sẽ giúp các em học sinh hiểu thêm được trách nhiệm bản thân trong công cuộc bảo vệ biển, đảo của quê hương, đồng thời tri ân công lao to lớn của thế hệ đi trước đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc. Hàng năm, Hội CCB xã Phương Công đều phối hợp với các nhà trường tổ chức những buổi nói chuyện ngoại khóa cho các em học sinh với những chủ đề "Giáo dục chủ quyền biển đảo", "Giáo dục bảo vệ môi trường", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Em Nguyễn Thị Hiền Trang, học sinh lớp 4A cho biết: Khi được nghe các bác Hội CCB nói chuyện ngoại khóa về chủ quyền biển, đảo, em thấy rất vui và tự hào về dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Ngày hôm nay chúng em được học dưới mái trường thân yêu, là nhờ sự hy sinh của cha ông đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những hình ảnh trong sách giáo khoa và thực tế về biểu tượng chủ quyền Trường Sa trong khuôn viên nhà trường đã giúp em thêm yêu, thêm tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên, một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Ông Bùi An Phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phương Công



Từ năm 2014, công tác thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh... được tiến hành thường xuyên với số tiền trên 600 triệu đồng. Thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã ủng hộ với tổng số hơn 560 triệu đồng. Thực hiện phong trào "Chung tay giúp đỡ đồng đội", LLVT tỉnh đã xây dựng được 13 nhà với số tiền 880 triệu đồng... góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và quan trọng nhất đó chính là thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

TẮT ĐẠT

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phương Công



Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa do Hội CCB xã xây dựng tặng trường tiểu học là hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, giúp học sinh tiểu học khi mới cắp sách tới trường được cảm nhận sâu sắc về chủ quyền biển, đảo. Trước đây các em chỉ biết qua sách vở khi được thầy cô giáo giảng dạy, nay các em đã có thể nhìn và hình dung cột mốc Trường Sa ngay từ sân trường. Giảng dạy về chủ quyền biển, đảo không chỉ ngày nay mà mãi mãi về sau, giúp các em biết được sự hy sinh to lớn trong việc giữ gìn non sông của các thế hệ cha ông.

Ông Vũ Đình Đới, thôn Phương Trạch Tây, xã Phương Công



Là một người lính từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc chúng tôi rất trân trọng sự hy sinh anh dũng của đồng đội vì độc lập dân tộc. Cột mốc chủ quyền Trường Sa nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và sự đấu tranh chính nghĩa để bảo vệ biển, đảo của đất nước. Mong rằng các em học sinh chăm ngoan học giỏi, lớn lên đóng góp phần công sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp như Bác Hồ hằng mong ước.

TỔ VIÊN (Sinh viên thực tập)

Khởi động du lịch hè

Mùa hè đã tới, nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của khách du lịch tăng cao. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cũng được coi là thời điểm khởi đầu mùa du lịch hè tại Thái Bình cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm nay, theo công bố của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dịp 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày. Đây là kỳ nghỉ rất nhiều người mong chờ khi được trở về đoàn tụ bên gia đình, gặp gỡ bạn bè, người thân sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Theo ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Du lịch Thái Bình, Giám đốc Công ty Du lịch Trang Long những năm gần đây, người dân thường kết hợp nghỉ lễ 30/4, 1/5 với các kế hoạch vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, du khách thường lựa chọn các tour du lịch ngắn ngày và di chuyển gần. Bên cạnh đó,

do thời tiết đã chuyển sang hè nên hình thức du lịch biển là lựa chọn hàng đầu của du khách. Thái Bình có lợi thế về du lịch biển với ba bãi biển nổi tiếng được nhiều người biết tới gồm cồn Đen, cồn Vành, Đống Châu. Ba bãi biển này đã và đang được đưa vào khai thác phục vụ hoạt động du lịch. Nhiều năm trở lại đây, cồn Vành trở thành điểm du lịch thu hút khách chỉ người dân Thái Bình mà còn đông đảo người dân đến từ khắp mọi miền cả nước. Theo ông Tô Mạnh Hiền, cán bộ phụ trách khu du lịch sinh thái cồn Vành từ thời điểm giữa tháng 4, cồn Vành đã bắt đầu nhộn nhịp, mỗi ngày đón từ 500 - 1.000 lượt khách tới tham quan và thực hiện các hoạt động vui chơi, dã ngoại. Tuy nhiên, vẫn như mọi năm, từ thời điểm 30/4 - 1/5, lượng khách tới du lịch cồn Vành mới bắt đầu tăng mạnh, thời điểm dịp nghỉ lễ năm

ngoài, cao điểm tại đây đón tới 30.000 người/ngày. Với lợi thế vô cùng rộng rãi, bãi cát mịn, sóng êm, đặc biệt còn giữ được vẻ hoang sơ, cồn Vành là địa điểm lý tưởng phục vụ đối tượng khách tham quan là những người ưa lối sống gần gũi với thiên nhiên, những bạn trẻ có đam mê khám phá. Đến với khu du lịch sinh thái cồn Vành, du khách có thể tham gia trải nghiệm lướt môtô nước, tham gia các chuyến tìm hiểu, khám phá các đầm nuôi trồng thủy sản, tổ chức ăn uống ngay tại đầm... Năm ngoái, hình ảnh bãi biển cồn Vành có đôi phần bị ảnh hưởng bởi vấn nạn rác thải. Năm nay, lấy chủ đề chung tay xây dựng hình ảnh khu du lịch sinh thái cồn Vành, Ban Quản lý khu du lịch sinh thái cồn Vành kêu gọi tất cả khách tham quan du lịch, các hộ kinh doanh



Bãi biển cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải).

trên bãi biển cồn Vành cùng góp sức xây dựng văn hóa ứng xử với thiên nhiên môi trường, tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh bãi biển. Đến cồn Vành năm nay, du khách cũng yên tâm hơn về giá cả, các mặt hàng kinh doanh tại đây, Ban Quản lý đã yêu cầu các hộ kinh doanh niêm yết giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè, khu du lịch sinh thái cồn Đen đã hoàn thành các hạng mục cơ sở vật chất,

hiện đại, hoàn thiện khu công viên cồn Đen... Đến cồn Đen, du khách có thể tham quan, ngắm cảnh, tắm biển, tổ chức picnic và các trò chơi giải trí trên biển như câu cá, bóng chuyền bãi biển, trải nghiệm khám phá rừng ngập mặn. Đặc biệt, với việc đưa vào lưu thông cây cầu nối ra biển Đống, du khách có cơ hội được "hóa thân" thành ngư dân khai thác ngao trên biển. Bên cạnh đó, du khách có cơ hội thả sức thưởng thức nét

văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương như gỏi nhệch, nộm sứa, cá nướng, Thái Xuyên, canh đon, cá khoai, cây biển. Cồn Đen cũng có cửa hàng giới thiệu đặc sản địa phương với các sản phẩm mắm cáy, mắm cá, hải sản... Theo ông Vũ Trung Kiên, dịp 30/4 - 1/5 năm nay, cồn Đen sẵn sàng phục vụ khách vui chơi nghỉ dưỡng và lưu trú lại khu du lịch trong thời gian từ 2 - 3 ngày, dự kiến đón từ 12.000 - 14.000 khách du lịch/ngày trong dịp nghỉ lễ. Tiếp nối sau chương trình nghỉ dưỡng dịp 30/4 - 1/5, tuần lễ du lịch hè biển cồn Đen diễn ra vào cuối tháng 5. Tuần lễ sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, giải trí diễn ra, qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh của cồn Đen nói riêng, xúc tiến hoạt động du lịch tỉnh Thái Bình nói chung.

Nếu là người ưa cảm giác bình yên, tránh xa những xô bồ của đời sống, lựa chọn biển Đống Châu là nơi nghỉ dưỡng chính là một quyết định hợp lý đối với khách du lịch. Không hào nhoáng như cồn Đen, không tấp nập như cồn Vành, Đống Châu bình dị với những bờ cát dài,

những hàng phi lao bất tận, du khách có thể đắm mình trong không khí bình dị, yên tĩnh, thưởng thức các loại hải sản tươi ngon ngay trên bờ biển hoặc tìm hiểu cuộc sống làng chài, đây là không gian thích hợp cho kế hoạch chụp ảnh dã ngoại cùng người thân, gia đình và bạn bè. Năm nay, theo thông tin từ Phòng Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thái Bình có 261 cơ sở lưu trú với 3.633 phòng. Các cơ sở này đều được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, một số khách sạn đã kịp thời bổ sung, sửa sang, nâng cấp cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng phục vụ du khách trong mùa du lịch. Khách du lịch nghỉ lưu trú tại Thái Bình có thể yên tâm với chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú này. Một mùa du lịch mới sắp bắt đầu, với chiến lược phát triển du lịch phù hợp, được đầu tư chu đáo, Thái Bình hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách về tham quan du lịch trong mùa hè năm nay.

THẢO TIẾN